

■ **หุ้น-ตลาดทุน****หุ้นได้หวั่นฮิต**

บริษัทไทยยังฮิตชนหุ้นไปซื้อขายในตลาดหุ้นได้หวั่น สวนทางดีเทคดี จากตลาดหุ้นสิงคโปร์ เหตุต้นทุนต่ำ เก็งกำไรสูง...**B3**

# TDRหุ้นได้หวั่นฮิต

## ต้นทุนต่ำ-ตลาดเอื้อเก็งกำไรสูง มิลล์คอนเปลี่ยนใจหลังทุนแกร่ง

**โพสต์ทูเดย์** — บจ.ยังสนใจแห่ขาย TDR ผ่านตลาดหุ้นได้หวั่น หนีผลกระทบการเมือง ต่างชาติขายหุ้นด้านระยองเพียวฯ เตรียมขายหุ้นเม.ย.นี้

นายธานี จันทรฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจมอร์แกน และที่ปรึกษาการนำหุ้นไปออกและเสนอขายที่ประเทศไต้หวัน (Taiwan Depositary Receipt) หรือ TDR เปิดเผยว่า การเสนอขาย TDR ที่ไต้หวัน แตกต่างจากการเข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งให้ความสนใจทำ TDR

ส่วน บจ.ที่ไปซื้อขายก่อนหน้านี้ต่างประสบความสำเร็จ เช่น บริษัท อีฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ HFT เสนอขาย TDR แล้วหลายรอบ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (CCET) และอีกหลายๆ บริษัทที่อยู่

ระหว่างดำเนินการ

สำหรับกรณีของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เตรียมถอนหุ้นออกจากตลาดหุ้นสิงคโปร์นั้น นายธานี กล่าวว่า การนำหุ้นไปขายที่สิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเทียบกับตลาดหุ้นไทยและไต้หวัน นอกจากนี้หุ้นที่ซื้อขายในตลาดสิงคโปร์ไม่หวือหวา เนื่องจากนักลงทุนของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นกองทุนหรือสถาบัน ขณะที่ไต้หวันกว่า 60-70% เป็นนักเก็งกำไร ทำให้ตลาด TDR ของไต้หวันมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) สูงกว่าตลาดหุ้นไทยหลายเท่า ซึ่งปีที่ผ่านมามี P/E เฉลี่ย 40 เท่า

“ตลาดหุ้นไต้หวันเป็นตลาดที่ใหญ่มาก 3-4 เท่าของไทย บัญชีซื้อขายที่เคลื่อนไหวมีกว่า 8 ล้านบัญชี มาร์เก็ตแคป 18-20 ล้านล้านบาท

พฤติกรรมนักลงทุนได้หวั่นเก็งกำไรสูง ส่วนสิงคโปร์มีแต่กองทุนและสถาบัน” นายธานี กล่าว

ผู้บริหาร ซี.เจมอร์แกน กล่าวว่า การนำหุ้นไปขายที่ตลาดหุ้นได้หวั่นเป็นช่องทางเลือกของการระดมทุนนอกเหนือการพึ่งพาการระดมทุนในประเทศ และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง รวมทั้งเป็นช่องทางการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ที่สำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศ การสู้รบแนวชายแดนไทยหรือผลกระทบต่างชาติขายหุ้นไทย

นายธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นที่ปรึกษาการขาย TDR กับ 2 บริษัท คือ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (TLUXE) คาดว่าจะเสนอขาย TDR ประมาณเดือน เม.ย.นี้ ส่วนอีก 1 บริษัท อยู่ระหว่างขอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ก่อนเสนอขาย TDR

สำหรับ RPC บอร์ดอนุมัติแผนเสนอขาย TDR ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

แต่ติดปัญหาปี 2553 ขาดทุนสุทธิ 8 ล้านบาท แต่ดำเนินการล้างขาดทุนหมด จึงเริ่มดำเนินการขายหุ้นเดือน เม.ย.นี้

“ระยองเพียวฯ จะมีการประชุมบอร์ด 25 ก.พ.นี้ เพื่อยืนยันมติเดิมและรับรองงบการเงิน ส่วนจะเพิ่มทุนเท่าไรรองรับ TDR อยู่ที่บอร์ดพิจารณา”

ด้านบริษัท เด็มโก้ (DEMCO) ซึ่งสนใจไปได้หุ้น ขณะนี้บอร์ดเห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องรอเลื่อนฐานะคุณสมบัติจากตลาด mai ขึ้นไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ (MILL) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น TDR ในตลาดหุ้นได้วันนี้ เคยเป็นทางเลือกหนึ่งของ MILL แต่ขณะนี้บริษัทได้ตัดสินใจยกเลิกแผนดังกล่าว หลังจากที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทยังดำเนินการไม่เสร็จ และการดึงกองทุนไทยที่ทุน

สถาบันขนาดใหญ่ในประเทศเข้าถึงหุ้น ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นแข็งแกร่ง ประกอบกับตลาดหุ้นไทยดีขึ้น

สำหรับลักษณะของ TDR เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญ ซึ่งนักลงทุนที่ถือ TDR จะได้สิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ คือ เงินปันผล สิทธิร่วมประชุม แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ซึ่ง TDR ในได้วันนี้ต้องการแปลงเป็นหุ้นไทยแล้ว ต้องนำหุ้นมาซื้อขายที่ตลาดหุ้นไทย

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ตลาดหุ้นได้วันกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนบริษัทต่างประเทศมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้วันให้ได้ 200 บริษัท ภายในปี 2555 ซึ่ง TDR เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จาก 5 บริษัท ในปี 2546-2551 เพิ่มขึ้นเป็น 26 บริษัท ในสิ้นปี 2553 เนื่องจากมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การจดทะเบียน TDR เพิ่มโอกาสและความสะดวกมากขึ้น ○